

**VIẾNG LIỆT SĨ, DÂNG HƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14 - 10) và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban

Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng. Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - học trò

xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của giai cấp công nhân Việt Nam. Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Tại lễ dâng hương, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn ôn lại 91 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong suốt quá trình xây dựng Đảng, đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là qua hai

cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước ta và tỉnh Thái Bình đạt được trong công cuộc đổi mới, nhất là trong năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, từ ngày 25/1 - 1/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung đã đề ra, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình tham dự Đại hội với nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng chí Ngô Đông Hải được Đại hội tin nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây vừa

là vinh dự vừa là trọng trách lớn lao của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh trong chặng đường tiếp theo. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống bằng những chương trình, mục tiêu, kế hoạch cụ thể; nhất là tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất để đến năm 2025 Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

**THU THỦY**

**TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 3/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo và

chuyên viên các đơn vị có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo, chặt chẽ, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải thường xuyên sâu sát theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức bầu cử; tiến hành chặt chẽ, đúng thời điểm và quy định mọi công việc, mọi khâu chuẩn bị, các bước quy trình theo đúng hướng dẫn; cần có tinh hình thực tế, từng địa phương có cách làm linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước, các quy trình của công tác bầu cử. Bảo đảm cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cụ thể

cho các thành viên nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian, bầu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực đại diện cho nhân dân vào cơ quan dân cử. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự. Các huyện, thành phố rà soát, tập trung làm tốt công tác bầu cử, ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã, thành lập các ban, tổ bầu cử ở cơ sở; xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử tại địa phương, trong đó bám sát các mốc thời gian theo

quy định. Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định, được nhân dân tin nhiệm cao. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử, giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). Tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

**THU HIỀN**

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA...**

(Tiếp theo trang 1)

năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nhưng Thái Bình vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, tất cả các lĩnh vực đều giữ vững được ổn định và phát triển, từ đó tạo niềm tin bước vào thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021. Có được kết quả đó, ngoài sự

cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, trong đó có PVN. Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đồng

chí Bí thư Tỉnh ủy cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng PVN để dự án đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí trong Đoàn công tác PVN chúc khỏe dồi dào, năm mới nhiều thành công mới, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã thông tin về kết quả hoạt

động của Tập đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; khẳng định dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được PVN chú trọng thực hiện trong năm 2021, từ đó tạo đà thực hiện thắng lợi quyết tâm đưa dự án đi vào hoạt động trong năm 2022. Đồng chí cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực hỗ trợ PVN, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn và Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện

Thái Bình 2 trong thời gian vừa qua; đồng thời, gửi lời chúc mừng tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại buổi làm việc, thay mặt Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Đinh Văn Sơn đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

**CHUẨN BỊ TỐT NHẤT...**

(Tiếp theo trang 1)

Để chuẩn bị cho nhân dân đón xuân Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã chú ý chuẩn bị tích cực. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; các hoạt động liên quan sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và các

hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp tết Nguyên đán; phát động thi đua sản xuất, kinh doanh đầu năm, tổ chức hội chợ mừng Đảng, mừng xuân; tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ... Việc tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành rà soát, triển khai kịp thời...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành trao đổi về thực trạng, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc tổ chức bán pháo hoa tẩm thuốc trong dịp giao thừa; sản xuất vụ xuân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác chuẩn bị các chương trình vui xuân đón tết, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện

báo cáo. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đảm bảo đúng quy định “5 không”: Không trọng án; không tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; không đốt pháo nổ; không khiếu kiện đông người và không có cháy, nổ lớn, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách khác, tránh trùng lặp đối tượng, bảo đảm tất cả các đối tượng đều được tặng quà. Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cấy lúa xuân bảo đảm đúng cơ cấu, thời vụ, cấy hết diện tích, không để ruộng hoang. Trong phòng, chống dịch Covid-19, các cấp, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là, phải tập trung nhân lực, phương tiện nhằm khống chế, ngăn chặn, không để dịch vụ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn. Từ nay đến tết Nguyên đán, nếu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn trong tầm kiểm soát thì chủ chức bán pháo hoa tẩm thuốc trong đêm giao thừa và các hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

**CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY**

**Triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật tình hình dịch Covid-19**

Công an huyện Thái Thụy vừa triệu tập Bùi Thị Luyến, sinh năm 1983, trú tại xã Thụy Liên (Thái Thụy) đến làm việc do đăng thông tin sai sự thật tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó vào ngày 30/1, Công an huyện Thái Thụy phát hiện tài khoản Facebook Bùi Luyến đăng tải bài viết có nội dung: “Tôi xin thông báo khẩn hiện nay tại Thụy Việt đã có ca mắc dịch Covid



Bùi Thị Luyến tại cơ quan công an.

và vợ là giáo viên dạy thể dục. Cô này đã tiếp xúc với cô giáo Trường Tiểu học Thụy Liên”. Những thông tin sai sự thật trên đã gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Thái Thụy xác định chủ tài khoản Facebook tải là Bùi Thị Luyến, trú tại xã Thụy Liên. Tại cơ quan công an, Bùi Thị Luyến đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm. Hiện, Công an huyện Thái Thụy đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Thái Bình đã đưa tin Công an huyện Kiến Xương đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương ký quyết định xử phạt hành chính Lê Đức Thế, sinh năm 2002, trú tại xã Vũ Lễ (Kiến Xương) số tiền 7,5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

**PHẠM HÙNG**

**Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021**

Sáng ngày 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 2.260 điểm cầu trên cả nước. Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và một số sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới. Tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền về những thành tựu đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong những năm qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tuyên truyền, chủ động tham gia đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản tử cơ hội chính trị về thành công của Đại hội XIII, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Tuyên truyền các hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

**ĐÀO QUYÊN**

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)

Trực tiếp kiểm tra tại khu cách ly tập trung của huyện Kiến Xương, chợ Nê, thị trấn Kiến Xương, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như công tác chăm lo tết cho đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng chí đề nghị UBND huyện Kiến Xương cần kích hoạt lại tổ tự quản với chức năng phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Đối với những trường hợp ở tỉnh ngoài về địa phương phải được tiến hành kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế; đồng thời, xử lý nghiêm những đối tượng tuyên truyền sai sự thật về tình hình dịch Covid-19, tuyệt đối không để nạn nhân hoang mang, lo lắng.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã trao 100 suất quà tết trị giá 400.000 đồng/suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Vũ Hòa và Vũ Thắng.

**TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN...**

(Tiếp theo trang 1)

không để xảy ra tai nạn, và chạm, ùn tắc giao thông trong dịp tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hướng dẫn, điều hành của người thi hành công vụ khi xảy ra ùn tắc giao thông. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh, buôn bán ven quốc lộ 10 không để chướng ngại vật, bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường; các chủ phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không dùng, đồ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông.

**Trao quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn**

\* Chiều ngày 3/2, tại Công ty TNHH Da giấy xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình), Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy” và trao quà tết cho công nhân lao động.

Với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, 80 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Da giấy xuất khẩu Thành Phát đã được trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, các suất quà được trao làm nhiều đợt tại các xưởng sản xuất. Những phần quà được trao tận tay là nguồn động viên để người lao động nỗ lực vươn lên trong công việc, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động mỗi dịp tết đến, xuân về.

\* Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng đã huy động các doanh nghiệp hội viên tặng 1.364 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị trên 400 triệu đồng.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự tin ân của các doanh nghiệp đối với người có công, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều được đón tết đầm ấm, vui tươi.

**NGUYỄN CƯỜNG - ĐỖ MIỀN**